

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022”; Kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định... của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình số 13-CTr/ĐUK, ngày 31/8/2021 của Đảng ủy Khối “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Chương trình,

ng nghị quyết của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Yêu cầu:

Tạo sự thống nhất cao trong cơ quan về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là công việc quan trọng thường xuyên hàng ngày, là công việc luôn cần có của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Kết hợp giữa “xây” đi đôi với “chống”; giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của cơ quan.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các phòng, đơn vị trực thuộc; đồng thời gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để cụ thể hóa nội dung sát hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tránh hình thức; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực sự là lực lượng góp phần nâng cao nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tên Chuyên đề năm 2022: *““Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.*

2. Tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan

Tổ chức quán triệt trong toàn cơ quan về mục đích, yêu cầu, những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*V/v Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*V/v Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022*”; Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 và Công văn số 3403/UBND-TH ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai

tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh học tập chính trị cơ bản trong cơ quan. Qua học tập, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề ra nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật thiết thực gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng nghiệp, thể hiện bằng lời nói, việc làm, hành động cụ thể của mỗi người.

Phát động, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kể chuyện, giới thiệu những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu, viết bài về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo ở các cấp công đoàn; những bài viết tốt, những điển hình tiêu biểu sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin của ngành, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo.

Trong công tác tuyên truyền, các phòng, đơn vị trực thuộc cần lưu ý gắn “xây” với “chống”, chủ động thực hiện “tự phê bình” và “phê bình”, uốn nắn các hình thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của cơ quan.

Tổ chức vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo với tinh thần “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt của mỗi người, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người tốt, việc tốt”; phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (khuyến khích đăng ký nội dung thực hiện).

Các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan phải nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các buổi sinh hoạt chi bộ, chuyên môn, gắn với thực hiện chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Nghị Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan.

Các tổ chức đoàn thể bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Nghị Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, kế hoạch hoạt động hàng năm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đoàn thể. Lấy kết quả tích cực học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đoàn viên và tổ chức hàng năm.

Các phòng, đơn vị trực thuộc đề xuất với cấp ủy cùng cấp xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị để cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, tổ chức đoàn thể tham gia giải quyết nhằm mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đấu tranh chống các âm mưu chống phá, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các phòng, đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể trong cơ quan vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “bệnh” quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động chống phá, xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc hình

ảnh, phủ nhận những công hiến to lớn của Bác đối với đất nước, dân tộc Việt Nam và đối với phong trào hòa bình, dân chủ trên thế giới.

6. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần chú ý một số nội dung sau:

Đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cơ quan theo hướng dẫn của cấp trên. Ảnh hưởng tích cực của việc học tập và làm theo đến các công tác, hoạt động tại cơ quan. Phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, tổ chức đoàn thể, định kỳ hàng năm tổ chức họp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm trong học tập và làm theo. Kiến nghị với cấp trên về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*V/v Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*V/v Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022*”; Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 đến các phòng, đơn vị trực thuộc, căn cứ hướng dẫn của cấp trên triển khai thực hiện.

Tham mưu tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tham mưu công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và định kỳ.

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc và tổ chức đoàn thể

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*V/v Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*V/v Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022*”; Kế hoạch số 45-KH/ĐUK, ngày 10/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ

quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022; Kế hoạch của Sở, để triển khai thực tại đơn vị mình.

Tiếp tục tuyên truyền, học tập nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tại đơn vị mình.

Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở. Đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và đề nghị biểu dương khen thưởng cấp trên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Các phòng, đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy Sở;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (th);
- Các tổ chức, đoàn thể;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Viết Thuật